

Số: 07 /BC-BDT

Bắc Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” năm 2013-2014

Thực hiện công văn số 40/BCĐ - SNN ngày 13/01/2014 của Ban Chỉ đạo Đề án 554 về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” năm 2013-2014, Ban Dân tộc báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS, thực hiện sự phân công của Hội đồng PBGDPL tỉnh về PBGDPL, trong các năm 2013-2014, Ban Dân tộc đã ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 69/KH-BDT ngày 27/3/2013 Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 182/KH-BDT ngày 19/8/2013 thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2013; Kế hoạch số 35/KH-BDT ngày 27/2/2014 về tuyên truyền chính sách dân tộc và phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2014, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan công tác dân tộc huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền trên Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh

- Thường xuyên phối hợp với Báo Bắc Giang Đài, Phát thanh- Truyền hình tỉnh mỗi tháng đưa từ 1-2 tin, bài về việc thực hiện các chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan; cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào DTTS đang được triển khai thực hiện, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Phối hợp triển khai kịp thời, cấp phát đầy đủ 18 ấn phẩm báo và tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua các ấn phẩm báo và tạp chí, góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến với đồng bào, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật trong đồng bào DTTS.

2. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và Bản tin

- Trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc: Chủ động thực hiện cập nhật gần 105 văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chế độ, chính sách đối với vùng đồng bào DTMN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân truy cập tìm hiểu, lấy thông tin, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Mỗi tháng duy trì từ 6-10 tin, bài, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, triển khai tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; Chương trình 135 về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ĐBKK, ATK, các thôn, bản ĐBKK; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng ĐBKK; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, chính sách trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS...

- Phát hành Bản tin Dân tộc: Được sự nhất trí của UBND tỉnh, từ quý I/2014, Ban Dân tộc đã phát hành **Bản tin Dân tộc** (phát hành 04 số/năm) cho hơn 530 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cơ quan công tác dân tộc huyện, các cơ quan có chương trình phối hợp về lĩnh vực công tác dân tộc nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc, cung cấp kịp thời những kiến thức pháp luật, thông tin về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất chăn nuôi, trồng trọt; giới thiệu những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

3. Tuyên truyền qua các Hội nghị, tập huấn

- Tổ chức 3 cuộc Hội nghị nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới cho 150 lượt người dân tộc thiểu số trên địa bàn 3 thôn Làng Cãi, Hiệp Sơn, Trại Mới xã Biên Sơn.

- Phối hợp với Ủy Ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên tổ chức 13 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho gần 1200 lượt người có uy

tín trong đồng bào DTTS về các chính sách dân tộc đang được thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số kiến thức pháp luật có liên quan: Luật phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; Luật Bình đẳng giới; Luật đất đai; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật giao thông đường bộ; kiến thức quốc phòng- an ninh.

4. Tuyên truyền thông qua Hội thi tìm hiểu pháp luật

Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/5/2014, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực 04 xã huyện Lục Ngạn” bằng hình thức sân khấu hóa. Thông qua Hội thi tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân được giao lưu, trao đổi, nâng cao kiến thức, từng bước hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tham gia Hội thi có 04 đội đến từ các xã Hộ Đáp, Phong Vân, Tân Sơn và Cẩm Sơn. Tại Hội thi, các đội đã cùng nhau thi tài ở 4 phần thi: Màn chào hỏi, tình huống, trắc nghiệm và tiểu phẩm tuyên truyền. Qua hội thi, đặc biệt là việc diễn xuất các tiểu phẩm bằng hình thức phong phú, sinh động đã góp phần chuyển tải nội dung các Điều luật, chuyển tải được nhiều quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân nông thôn và đồng bào DTTS.

5. Tuyên truyền thông qua biên soạn tài liệu, trợ giúp pháp lý

- Thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020. Năm 2013 và 2014, mỗi năm với kinh phí 50 triệu đồng, Ban đã tổ chức biên soạn, in ấn tờ gấp pháp luật cho 150 người có uy tín. Thông qua đội ngũ này, chuyển tải đến người dân những hiểu biết pháp luật có liên quan đến vùng đồng bào DTTS. Tổ chức đặt 50 đặt bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở UBND, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa trên địa bàn các xã thuộc huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.

- Tổ chức biên soạn tài liệu Tuyên truyền với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm và tâm lý của đồng bào DTTS, chủ yếu là quyền và nghĩa vụ, nội dung, đối tượng của chính sách, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đang áp dụng tại vùng dân tộc thiểu số.

III. ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Nhìn chung, công tác tuyên truyền các phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Ban Dân tộc phối hợp với các cấp ủy

Đảng, chính quyền, các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện, hình thức tuyên truyền phong phú như: Đài PT-TH tỉnh, báo Bắc Giang, các ấn phẩm báo tạp chí ở Trung ương, Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc; tuyên truyền qua các hoạt động pháp lý, qua hội nghị các cơ quan đoàn thể, họp dân, sinh hoạt của các tổ chức chính trị- xã hội, thông qua đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Khó khăn, hạn chế:

- Nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân tộc thiểu số còn hạn chế, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn. Một bộ phận không nhỏ người dân tộc thiểu số chưa nhận thức đúng về vai trò của pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động, tụ tập đông người có những hành động quá khích, nhất là trong các lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường hỗ trợ di dân tái định cư.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc còn chưa đổi mới, nâng cao hoặc chưa phù hợp với khả năng nhận thức của người dân tộc thiểu số.

- Kinh phí bố trí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số còn ít, kể cả ở cấp tỉnh và cấp huyện

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2016

1- Tiếp tục quán triệt tới cán bộ và đồng bào DTTS Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012- 2016.

2- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền vận động vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; tiếp tục tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào DTTS, triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg trên địa bàn các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn.

3 - Xây dựng kế hoạch lồng ghép và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS gắn với thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc cho các xã, thôn bản ĐBKK

4- Thông qua đội ngũ người có uy tín tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5 - Duy trì hoạt động, thường xuyên cập nhật những chính sách và quy định mới của Nhà nước để đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị và cá nhân áp dụng các chính sách đối với đồng bào DTTS đạt hiệu quả, đúng quy định.

6- Thường xuyên phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đưa tin, bài về nội dung cơ bản các chính sách mới, đang thực hiện ở vùng đồng bào DTTS.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2013- 2014. Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận: 

- Lưu VT, TT;

* Bản điện tử:

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Ban;

- Các phòng CM, bộ phận.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Như Văn Nam



KẾT QUẢ
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN
VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2013, 2014”

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 07/BC-BDT ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ban Dân tộc)

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện Đề án

Cơ quan ban hành		Số lượng văn bản được ban hành							
		Kế hoạch	Quyết định kèm theo Kế hoạch	Chỉ thị	Chương trình	Chương trình kèm theo Kế hoạch	Quyết định	Đề án	Văn bản khác
Cấp tỉnh	HĐND								
	UBND	6					02		
	HĐPHCTPBGDPL	04							01 công văn
	Liên ngành								
	Sở, ban, ngành, đoàn thể	Ban dân tộc: 4 Kế hoạch							
Cấp huyện	HĐND								
	UBND	02							
	HĐPHCTPBGDPL	04							

	Liên ngành								
Cấp xã	HĐND	02							
	UBND	02							
	HĐPHCTPBGDPL								
	Liên ngành								

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí được cấp cho Đề án	Năm 2013	Năm 2014		
Kinh phí chi trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS	45 triệu			
Kinh phí chi Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS		45 triệu		
Tổng cộng	45 triệu	45 triệu		

3. Mục tiêu đạt được của Đề án

Tổng số đồng bào DTTS tại địa phương	192.865 người
Tổng số đồng bào DTTS tại địa phương được PBPL	192.865 người
Tỷ lệ (%) đồng bào DTTS trên địa bàn được TTPBPL	100%
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số	52 cán bộ

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến đồng bào DTTS được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình	Không có
Tỷ lệ (%) cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến đồng bào DTTS được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.	Không có

4. Biên soạn tài liệu pháp luật năm 2013-2014

STT	Loại tài liệu	Số lượng tài liệu đã phát hành
1	Tờ gấp pháp luật	300
2	Báo viết	60
3	Bảng thông tin, hộp tin	100

5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức thích hợp năm 2013, 2014.

STT	Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật	Số lượng cuộc phổ biến	Số lượng người được phổ biến
1	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng	04 cuộc	530 người
2	Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật	01 cuộc	04 xã khu vực huyện Lục Ngạn
3	Hội thảo, tọa đàm	01 cuộc	
4	Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, trên phương tiện thông tin đại chúng và loa truyền thanh cơ sở	192 tin bài	
5	Ngày pháp luật	02 cuộc	
6	Cung cấp tài liệu (tờ gấp)	300 tờ	300 bản tin
7	Trợ giúp pháp lý	100 hộp tin, bản tin	